

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY GÒ CÔNG ĐÔNG THĂM VÀ CHỨC MỪNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Sáng ngày 24/02/2025, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2025), Đoàn Lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN huyện Gò Công Đông đã đến thăm và chúc mừng tập thể viên chức, lao động tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương mà còn là lời tri ân dành cho những cống hiến thầm lặng của đội ngũ viên chức, lao động ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Quang cảnh buổi gặp mặt

Trong không khí ấm áp và trang trọng, ông Ngô Huỳnh Quang Thái- Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông đã thay mặt đoàn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các y bác sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực không ngừng của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ và

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY GÒ CÔNG ĐÔNG THĂM VÀ CHỨC MỪNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

trẻ em.

Ông Thái nhấn mạnh “Chúng tôi luôn trân trọng những đóng góp của Bệnh viện Phụ sản, sự tận tụy của đội ngũ y tế chính là nền tảng quan trọng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương, Huyện ủy sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để bệnh viện ngày càng phát triển, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Ông Phạm Văn Lực- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thay mặt viên chức, lao động bệnh viện chân thành cảm ơn Đoàn Lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN huyện Gò Công Đông, ông chia sẻ: “Chuyến thăm của lãnh đạo Huyện ủy là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể đội ngũ y bác sĩ. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng và an tâm cho người bệnh.”



Đoàn lãnh đạo Huyện ủy đã trao tặng những phần quà ý nghĩa

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY GÒ CÔNG ĐÔNG THĂM VÀ CHỨC MỪNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Nhân dịp này, Đoàn đã trao tặng phần quà ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ y tế, đồng thời khích lệ tinh thần cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

Buổi thăm và chúc mừng khép lại trong không khí đầm ấm, thắt chặt thêm sự gắn kết giữa lãnh đạo địa phương và đội ngũ y bác sĩ. Sự quan tâm của quý lãnh đạo không chỉ là nguồn động viên mà còn tiếp thêm sức mạnh để bệnh viện ngày càng vững bước trên con đường phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG